



Northwest Outdoor Science School
 M: 5825 NE Ray Cir, Hillsboro, OR 97124
 P: 503.614.1402
 F: 503.614.3182
 W: www.nwoutdoorschool.org



Northwest Regional
 Education Service District

เรียน ผู้ให้การดูแล:

เรามีความยินดีที่จะเชิญนักเรียนของคุณมาเข้าร่วมโปรแกรมของOutdoor Science School เป็นเวลาสี่วันสามคืน Northwest Outdoor Science School ได้ให้บริการโรงเรียนต่าง ๆ ใน Oregon ตั้งแต่ปี 1969 นักเรียนในชั้นของคุณ และสมาชิกเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนพวกเขาจะเข้าร่วมในหนึ่งของห้า สถานที่ต่าง ๆ ของ Outdoor School ทั่วตะวันตกเฉียงเหนือของ Oregon และจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของเราที่มีคุณสมบัติสูงจาก Northwest Regional Education Service District (NWRES D)

ประสบการณ์ Outdoor School นั้นเป็นโปรแกรมการศึกษาที่นักเรียนเข้าร่วมเรียน 24 ชม.ต่อวันในบรรยากาศกลางแจ้งที่สวยงาม Outdoor School เป็นส่วนขยายของชั้นเรียน มีการนำเสนอการลงมือปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรู้ที่น่าดึงดูด สิ่งที่ดีที่สุดคือการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน ในขณะที่นักเรียนแสดงความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงในการเรียนของพวกเขา

โปรแกรม Outdoor School ได้จัดขึ้นด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าความสบาย สุขภาพ และความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างอยู่ในสถานที่ของ Outdoor School โดยมีการรับส่งนักเรียนไปยัง Outdoor School ด้วยรถบัสในเขตโรงเรียนปกติพร้อมด้วยคนขับที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นักเรียนจะเข้าพักอยู่ในช่วงฤดูหนาว มีที่พักที่อบอุ่นและมีที่บังฝนเพียงพอและห้องที่แห้งนั้นใช้ได้สำหรับวันที่อากาศเปียกชื้น

พยาบาล ที่ได้รับใบอนุญาต จะคอยจัดการเรื่องปัญหาสุขภาพและกำกับดูแลเรื่องยาและการดูแลที่จำเป็นให้กับนักเรียนในสถานที่นั้น ถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนักเรียนจะถูกส่งตัวโดยรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือผู้ปกครองจะต้องการส่งพวกเขาไปนอกสถานที่ นอกจากนั้นเราทำตามคำแนะนำของ OHA "ป่วยจนไม่สามารถเรียนได้" ถ้าหากนักเรียนของคุณมีอาการตามรายการนี้ เราจะติดต่อคุณเพื่อให้มารับพวกเขาให้เร็วที่สุด

สิ่งที่สำคัญสำหรับ Outdoor School: โรงเรียนของคุณต้องเตรียมวันนัดหมายสำคัญและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ Outdoor School ของนักเรียนคุณด้วย คุณครูได้รับวันนัดหมายที่แน่นอนในการส่งเอกสารทั้งหมดคืนและเราขอขอบคุณในความพยายามของคุณเพื่อที่จะให้แบบฟอร์มทั้งหมดส่งคืนได้ทันเวลา

อาการคิดถึงบ้าน: บางครั้งนักเรียนอาจมีอาการคิดถึงบ้านระหว่างการเข้าร่วม Outdoor School พวกเขาพบว่าการพูดคุยในเชิงบวกที่บ้านก่อนเข้าร่วมนั้นช่วยบรรเทาความกังวลของนักเรียนไปมาก ในตอนที่กำลังเตรียมตัวของนักเรียนของคุณเพื่อประสบการณ์ของ Outdoor School กรุณาใช้ภาษาในเชิงสนับสนุนให้กำลังใจระหว่างการพูดคุย สำหรับนักเรียนและ/หรือครอบครัวที่เคยประสบการณ์ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ Outdoor School กรุณาติดต่อโรงเรียนของเราหรือผู้ประสานงานการมีส่วนร่วมของครอบครัว พนักงานที่สำนักงานของเราหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ในโรงเรียน ในกรณีที่นักเรียนของคุณมีอาการคิดถึงบ้านตอนที่อยู่ใน Outdoor School เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ของเราจะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเอาชนะอาการคิดถึงบ้านได้ กรุณาอย่าลังเลที่จะส่งจดหมายมาในกระเป๋าของนักเรียนคุณ

แบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียน: เราต้องการให้กรอกแบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียนทุก ๆ คน ข้อมูล ที่คุณได้แบ่งปันจะถูกนำมาใช้ร่วมกันกับสมาชิกเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ซึ่งที่ต้องการทราบความจำเป็นต่าง ๆ ที่นักเรียนคุณมี ถ้าหากคุณมีนักเรียน ที่มีภาวะทางการแพทย์เรื้อรังเช่น โรคเบาหวานหรือลมชัก ถ้านักเรียนของคุณมีอาการแพ้ที่คุกคามต่อชีวิตหรือถ้าคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยนักเรียนคุณได้ โปรดแน่ใจว่าทำการจดบันทึกสิ่งนี้ในแบบฟอร์มสุขภาพของคุณให้ได้รายละเอียดมากที่สุด ถ้าหากอาการป่วยหรือยาของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้กรอกแบบฟอร์มสุขภาพแล้ว กรุณาส่งบันทึกที่มีการลงนามให้กับสำนักงาน Outdoor School พร้อมกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคืออะไร

แบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียนที่สมบูรณ์จะถูกส่งกลับไปยังคุณครูอย่างน้อยสามสัปดาห์ก่อนที่นักเรียนของคุณมีกำหนดที่จะไปที่ Outdoor School คุณครูของนักเรียนคุณ หัวหน้าสถานที่ NOSS และพยาบาลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บและทำลายโดย NOSS

ต้องทำการลงชื่อ: โดยเซ็นตรงด้านบนของแบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียน คุณได้ยินยอมให้นักเรียนของคุณเข้าร่วม โดยการยินยอมให้นักเรียนของคุณเข้าร่วม Outdoor School นั้น คุณรับทราบว่าหากนักเรียนของคุณต้องการยาที่นอกเหนือจากยา ที่ได้ออกข้อให้จ่ายยาโดยเฉพาะไว้ พยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตจะเป็นผู้ให้การดูแลตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ถ้าหากมีความดูแลต้องการนอกเหนือจากขอบเขตของรายการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของ Outdoor School ณ สถานที่ที่พยายามติดต่อคุณเป็นคนแรก ถ้าคุณไม่วาง แพทย์ของนักเรียนของคุณจะถูกตามตัวมา ถ้าหากคุณหรือแพทย์ของนักเรียนคุณไม่วาง คุณกำลังอนุญาตให้แพทย์คนใดก็ได้ของ Northwest Regional ESD's เลือกที่จะมาดูแลนักเรียนของคุณ คุณอนุญาตให้แพทย์ทำการรักษาแบบฉุกเฉินที่ใด ๆ ที่ถือว่าจำเป็นและตกลงยกเว้นความผิดกับ Northwest Regional ESD และสำนักงานและพนักงานของพวกเขา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสถานที่ อีกทั้งคุณได้อนุญาตให้ Outdoor School ทำการจัดการขนส่งแบบฉุกเฉิน ถ้าต้องมีการดูแลทางการแพทย์และรับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ ก็จะถูกเรียกเก็บเงินมายังคุณโดยตรงหรือไปที่ผู้ให้บริการประกันสุขภาพ ถ้าหากนักเรียนของคุณไม่ได้วางแผนเข้าร่วม คุณแค่กรอกด้านบนของฟอร์มและส่งกลับให้กับคุณครูของนักเรียนคุณเท่านั้น

การอนุญาตให้ถ่ายรูป: Northwest Outdoor Science School บางครั้งจะใช้รูปถ่ายของนักเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ในเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์สาธารณะ รูปถ่าย การบันทึกและเสียงการสัมภาษณ์อาจจะนำมาใช้ในหลากหลายแบบ รวมถึงเว็บไซต์ของ NWRESD ใบบลิวส์ส่งเสริมการขายและการศึกษาและเอกสารข้อเท็จจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอส่งเสริมการขายและวิดีโอการศึกษา ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและโครงการส่งเสริมการขายและการศึกษาอื่น ๆ ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้รูปของนักเรียนคุณถูกใช้ในจุดประสงค์ดังกล่าว โปรดทำเครื่องหมายในช่องด้านบนของแบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียน

โปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดด้านล่างในเรื่องของยาของนักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล - การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อพยาบาลวิชาชีพในการไม่สามารถทำการดูแลเรื่องยา / อาหารเสริมที่คุณส่งมา

ยา: ยาทั้งหมดจะต้องนำส่งให้คุณครูประจำชั้นก่อนออกเดินทางไปยัง Outdoor School ยาทั้งหมดจำเป็นต้องอยู่ในภาชนะบรรจุแบบเดิมและใส่ไว้ในถุงซีลล็อคพร้อมด้วยชื่อของนักเรียนบนด้านนอกของถุง ห้ามใส่ยาปนกัน; ยาแต่ละชนิดควรแยกเก็บไว้ เกสซ์กรของครูจะจัดหาภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่มีฉลากติดถ้าหากได้รับการร้องขอ ใบสั่งยาอาจจะต้องมีฉลากจากเภสัชกรติดไว้บนภาชนะบรรจุตามที่แพทย์สั่งจ่ายยานั้น ๆ ยาที่ไม่มีใบสั่งยา ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์จะต้องมาพร้อมกับ คำแนะนำการใช้ยาจากผู้ปกครอง แคส่งจำนวนยาตามที่ตามช่วงเวลาที่ยกเรียนของคุณอยู่ใน Outdoor School พนักงานทางการแพทย์ของ Outdoor School จะจ่ายยาทั้งหมดที่แพทย์สั่งจ่าย โดยไม่มีการแทรกแซงใด ๆ ห้ามเก็บยาอื่น ๆ ในกระเป๋านักเรียนของคุณ ยาทั้งหมดและกล่องบรรจุต่าง ๆ จะถูกส่งกลับไปยังห้องเรียนของคุณครูในปลายสัปดาห์ ถ้าหากนักเรียนของคุณใช้เครื่องพ่นหรือปากกา EPI โปรดใส่มาด้วยยาของคุณด้วย

วิตามิน/อาหารเสริม: วิตามิน/อาหารเสริมทั้งหมดต้องการบันทึกจากประวัติสุขภาพของนักเรียนที่ผู้ให้การดูแลส่งมาให้ (ดู OAR 581-021-0037 <http://goo.gl/ovHkBg>) บันทึกจำเป็นต้องใส่ชื่อของนักเรียน ชื่อวิตามิน/อาหารเสริม ขนาดใช้ยา เวลา จุดประสงค์การใช้ยา ลายเซ็นของผู้ให้การดูแลสุขภาพและวันที่ (ตัวอย่างของวิตามิน/อาหารเสริม: เมลาโทนิน แลคเตด โปรไบโอติกส์ วิตามินประจำวัน สมุนไพร อาหารเสริมชีวจิต เอนไซม์) โปรดแนบบันทึกที่ผู้ให้การดูแลสุขภาพมาพร้อมกับแบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียน ถ้าส่งแยกมาให้ใส่ชื่อของโรงเรียนและสถานที่ที่นักเรียนกำลังเข้าร่วม พนักงานทางการแพทย์ของ Outdoor School จะไม่จ่ายวิตามิน/อาหารเสริมใด ๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น

ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์: แพทย์ที่ปรึกษาได้ออกคำสั่งอนุญาตให้จ่ายยาของยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ได้ จะจ่ายยาเหล่านี้เท่าที่จำเป็นแก่นักเรียนตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ยามียี่ห้อที่มีในรายการแต่อาจเป็นตัวเทียบเท่าทั่วไป (ยาชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ) อาจจะนำมาใช้แทนได้ ยาบางตัวที่มีในสถานที่นั้นพบได้ในแบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียน

การโต้แย้งทางศาสนาหรือส่วนบุคคล: ถ้าหากคุณการโต้แย้งทางศาสนาหรือส่วนบุคคลต่อการรักษาทางการแพทย์ โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสมบนแบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียน นอกจากนี้โปรดใส่ชื่อยาต่าง ๆ ที่นักเรียนของคุณไม่สามารถใช้ได้ด้วยเหตุผลทางศาสนาตามแบบฟอร์มการปฏิบัติตามหลักศาสนา/

วัฒนธรรม คุณทราบและยินยอมว่าถ้าในกรณีมีสถานการณ์ที่คุกคามต่อชีวิตของนักเรียนคุณหรือออร์ด โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคล นักเรียนจะได้รับการปฐมพยาบาลและการรักษาทางแพทย์เพื่อยังชีพต่อไป

อาหาร: ทุกมือและขนมทาง Northwest Outdoor Science School จะจัดเตรียมไว้ให้ในระหว่างที่นักเรียนคุณอยู่กับเรา พนักงานห้องครัวสามารถรองรับความต้องการด้านอาหารและการแพ้อาหารได้เกือบทั้งหมด รวมถึงอาหารที่ปราศจากกลูเตน อาหารปราศจากนม อาหารมังสาวิรัสหรือเจ แพ้ถั่วหรือปัญหาเรื่องอาหารอื่น ๆ ที่คนกังวลเป็นส่วนใหญ่ โปรดแน่ใจว่าคุณบันทึกความต้องการพวกนี้ลงบนแบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียนและสำนักงานของเราจะติดต่อคุณถ้าเราไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนคุณ

การจัดการ: คงเป็นเหมือนที่โรงเรียนหลัก นักเรียนที่ Outdoor School จะได้รับบรรยากาศการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังด้านพฤติกรรมเชิงบวก เมื่อนักเรียนประสบปัญหาในการตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านั้น พนักงานของเราจะปฏิบัติแผนสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก ในกรณีที่เกิดเหตุซ้ำ ๆ หรือพฤติกรรมรุนแรง นักเรียนอาจจะถูกส่งตัวกลับบ้าน ซึ่งกรณีนี้ผู้ปกครองตามกฎหมาย/ผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้าจะต้องมารับนักเรียนกลับไปโดยทันที เราขอให้คุณคุยกับนักเรียนพวกเขาก่อนเข้าร่วม Outdoor School เกี่ยวกับความคาดหวังในพฤติกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกของเราสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา

นโยบายการครอบคลุมสำหรับนักเรียน: Northwest Outdoor Science School นั้นมุ่งมั่นเพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาโดยรวมและสุขภาพทางอารมณ์และสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม BIPOC และ LGBTQ+ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายส่วนใหญ่จะถูกเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดหรือมีอคติโดยนัยที่โรงเรียนและในชีวิตของพวกเขา ประสบการณ์เหล่านี้เป็นการสื่อสารต่อนักเรียนพวกเขาว่า พวกเขาไม่เป็นที่ต้องการ เราต้องทำให้มันชัดเจน: นักเรียนทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการต้อนรับจากที่นี่ เราให้เกียรติสรรพนาม แน่ใจว่าการเข้าถึงพื้นที่ที่แสดงอัตลักษณ์ทางเพศของนักเรียนและไม่ปิดกั้นอัตลักษณ์ตัวตนทางเพศของนักเรียนและเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้รับการยินยอมจากพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของเรา

ที่พักและห้องน้ำ: นักเรียนจะพักอยู่ในที่พักร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ 8 ถึง 12 คน และมีหัวหน้านักเรียนมัธยมปลาย 1 ถึง 2 คน คุณครูจัดกลุ่มที่พักก่อนถึงที่ Outdoor School ห้องน้ำนั้นมีพร้อมอุปกรณ์ที่มีห้องสุขา เดียว ห้อง และฝักบัว มีพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนตัวให้ในทุก ๆ ที่พัก

เสื้อผ้าและเครื่องนอน: โปรดส่งเสื้อผ้าหรือรายการอุปกรณ์ของนักเรียนก่อนทำการจัดกระเป๋าสำหรับ Outdoor School รายการที่ให้มาระบุรายละเอียดว่าอะไรควรนำมาและอะไรไม่ควรนำมา NWRES D นั้นจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสียหายหรือการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงส่งเสื้อผ้า รองเท้าหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีราคาแพงมา ถ้ามีรายการของหายเกิดขึ้นหลังที่นักเรียนกลับมาจาก Outdoor School โปรดติดต่อสำนักงาน Outdoor School ได้ที่ 503-614-1402 หรือ ODSOfficeAdmin@nwresd.k12.or.us และเราพยายามจะค้นหาสิ่งของของที่สูญหายนั้น

เว็บไซต์: www.nwresd.org/outdoorschool ที่เว็บไซต์ของเราได้นำเสนอข้อมูลโปรแกรม รูปภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถค้นหา FAQ (คำถามที่พบบ่อย) แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ส่งไปถึงบ้านโดยคุณครูของนักเรียน และวิดีโอที่มีรายละเอียดถึงวิธีการกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์.

พนักงาน Outdoor School ของเรามีประสบการณ์ทำงานอย่างขยันขันแข็ง เพื่อให้นักเรียนของคุณได้มีโปรแกรมที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ถ้าหาก คุณมีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักเรียน เชิญคุณมาร่วมพูดคุยกับคุณครู/โรงเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับความกังวลของคุณได้ ถ้าหลังจากนั้นถ้าคุณยังมีข้อกังวลใจ โปรดติดต่อสำนักงานใหญ่ได้ที่ (503) 614-1402 หรือ ODSOfficeAdmin@nwresd.k12.or.us เราเชื่อว่า นักเรียน ทุก ๆ คนสามารถประสบความสำเร็จได้ที่ Outdoor Science School!

ขอแสดงความนับถือ,

ทีม Outdoor School

แบบฟอร์มความยินยอมและประวัติสุขภาพของนักเรียนและแบบฟอร์มการปฏิบัติตามหลักศาสนา/วัฒนธรรมจำเป็นจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อครู/โรงเรียนของคุณถ้าคุณอยากได้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม